
sþ. 46. Fyrirspurn [46. mál]
til fjármálaráðherra um launagreiðslur starfsfólks stjórnarráðsins.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur.

Hvernig var háttað eftirfarandi launagreiðslum til starfsfólks stjórnarráðsins á s.l.
þremur árum:
a. Hve margir hafa fengið fastar yfirvinnugreiðslur?
b. Hve margir hafa fengið aukalegar yfirvinnugreiðslur ("unna yfirvinnu")?
c. Hve margir hafa fengið greiðslur fyrir sérstök verkefni en hafa að auki fastar og

aukalegar yfirvinnugreiðslur?
d. Hve margir þeirra sem fá ekki yfirvinnugreiðslur hafa fengið greiðslur fyrir sérstök

verkefni?
Beðið er um sundurliðun upplýsinga þannig að fram komi kyn starfsfólks og stöðugildi

og jafnframt hve mikið hlutfall af heildarlaunum hver tegund greiðslu er.

Skriflegt svar óskast.


